

## ผู้นำอียู 27 ชาติ เห็นชอบแนวทางการเจรจา Brexit



**ข้อเท็จจริงข่าว** ในช่วงการประชุมสุดยอดคณะมนตรียุโรป เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 ผู้นำอียู 27 ประเทศ ได้เห็นชอบแนวทางการเจรจากับสหราชอาณาจักรเรื่องการถอนสมาชิกภาพออกจากอียู (guidelines for Brexit Negotiations) โดยเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบการเจรจา และกำหนดท่าทีและหลักการของอียู ในช่วงการเจรจา ซึ่งสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของผู้นำ 27 ประเทศที่มุ่งเน้นความเป็นเอกภาพของอียูในช่วงการเจรจาดังกล่าว โดยเน้นย้ำว่าอียูยังคงต้องการให้สหราชอาณาจักรเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิด ข้อตกลงใดๆ ก็ตามระหว่างอียู กับสหราชอาณาจักรในอนาคตจะต้องมีความสมดุลทั้งในสิทธิและพันธกรณี การให้ความสำคัญกับการเป็นตลาดร่วมที่ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีในสินค้า บริการ การเงิน และบุคลากร ซึ่งอียูคัดค้านการเลือกเฉพาะส่วนที่ต้องการ (cherry-picking) รวมทั้งประเทศที่มีใช้สมาชิกจะไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์เท่ากับประเทศสมาชิกอียู

ผู้นำอียูยังได้เห็นชอบให้ดำเนินการเจรจาในลักษณะ “phased approach” โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะแรก ซึ่งมุ่งเน้นการให้ความชัดเจนทางด้านกฎหมาย และการถอนตัวจากการเป็นสมาชิกอียูของสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ คณะมนตรียุโรปจะติดตามและประเมินผลความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว ก่อนที่จะเริ่มการเจรจาใน ระยะที่ 2 ต่อไป ซึ่งจะเป็นการเจรจาว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างอียูกับสหราชอาณาจักรในอนาคต โดยอียูเน้นย้ำ การเจรจาความสัมพันธ์ระหว่างกันในอนาคตจะเริ่มขึ้นก็ต่อเมื่อสหราชอาณาจักรพ้นจากการเป็นสมาชิกของอียู อย่างเป็นทางการแล้ว โดยกรอบระยะเวลาการเจรจากำหนดไว้ 2 ปี หรือสิ้นสุดในวันที่ 29 มีนาคม 2019

ประเด็นที่อียูให้ความสำคัญในช่วงการเจรจาระยะแรก ได้แก่ การให้หลักประกันสิทธิของพลเมืองอียูที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร และพลเมืองสหราชอาณาจักรที่อาศัยอยู่ในอียู ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับผลกระทบจาก Brexit เป็นอย่างมาก และการเรียกร้องให้สหราชอาณาจักรชำระเงินที่ค้างค้ำก่อนพ้นจากการเป็นสมาชิกอียู รวมทั้งประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเกาะไอร์แลนด์ เพื่อหลีกเลี่ยงการแบ่งแยกที่ชัดเจน (hard border) ระหว่าง สาธารณรัฐไอร์แลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ

- นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ

**ข้อคิดเห็นของ สคต.** ภายหลังจากที่สหราชอาณาจักรได้มีหนังสืออย่างเป็นทางการถึงคณะมนตรียุโรปว่าด้วยเรื่องการถอนสมาชิกภาพออกจากอียู เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 อียูได้มีการจัดทำแนวทางการเจรจา Brexit กับสหราชอาณาจักร ซึ่งผู้นำอียูได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 อย่างไรก็ตาม สหราชอาณาจักรและอียูยังคงมีท่าทีแนวทางการเจรจา Brexit ที่แตกต่างกัน โดยสหราชอาณาจักรต้องการให้มีการเจรจาเรื่องการถอนตัวออกจากสมาชิกอียูคู่ขนานไปพร้อมกับการเจรจาความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรกับอียู ในขณะที่ อียูต้องการให้การเจรจาแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกเป็นการเจรจาเรื่องการถอนตัวออกจากสมาชิกอียู และระยะที่สอง เป็นการเจรจาเรื่องความสัมพันธ์ทางการค้า ทั้งนี้ การเจรจาระหว่างสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรจะเริ่มขึ้นได้ภายหลังจากการเลือกตั้งของสหราชอาณาจักร ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560

-----